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                21 Medi 2023 
 
 
Annwyl Lywydd,  
 
Yn fy llythyr dyddiedig 27 Gorffennaf ar Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig 
Untro) (Cymru) 2023, dywedais y byddwn yn comisiynu adolygiad o’r amgylchiadau sy’n 
ymwneud â’n gohebiaeth.  
 
Cynhaliwyd yr adolygiad gan y Cyfarwyddwr Priodoldeb a Moeseg, nad oedd ganddo unrhyw 
ran flaenorol yn y mater hwn, ac mae’r adolygiad bellach wedi’i gwblhau.  Ystyriodd yr holl 
ddogfennau perthnasol a siaradodd â’r bobl allweddol a oedd yn rhan o’r broses hon, gan 
gynnwys eich uwch gynghorwyr cyfreithiol.  Rwyf wedi cael yr adolygiad ac wedi derbyn ei 
argymhellion.   
 
Cefais sicrwydd o glywed o’r adolygiad bod pawb a oedd yn rhan o’r broses hon wedi 
gweithredu’n ddidwyll a chyda’r bwriad o roi’r cyngor gorau posibl.   Fel yr ydym wedi nodi o’r 
blaen, mae delio â rhwymedigaethau masnach ryngwladol ar ôl Brexit yn diriogaeth newydd 
i bob un ohonom, felly efallai nad yw’n syndod ein bod yn dod o hyd i rai meysydd llwyd y 
mae angen gweithio drwyddynt wrth inni anelu at sefydlu’r dulliau gweithredu gorau ar gyfer 
y tymor hir.    
 
Y cyngor a roddwyd i'r Gweinidogion oedd mai'r ffordd o’au o gydymffurfio ag argymhelliad 
Sefydliad Masnach y Byd (WTO) o chwe mis rhwng cyhoeddi a dod i rym, oedd gohirio 
cymhwyso’r Sêl Gymreig.  Rhoddwyd y cyngor hwn yn ddidwyll ar ôl ystyried yr opsiynau a’r 
risgiau ac yn niffyg unrhyw gynsail.  Cydnabuwyd mai peth newydd ydoedd.   
 
Rwy’n cydnabod eich barn, er hynny, fod gan y Prif Weinidog gyfrifoldeb dros beidio ag oedi’n 
ormodol yn achos cymhwyso’r Sêl, ac y gellid ystyried bod gwneud hynny yn llesteirio bwriad 
y Senedd i roi effaith brydlon i ddeddfwriaeth y mae wedi’i chymeradwyo.   
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Mae’n amlwg nad wyf yn dymuno i Lywodraeth Cymru weithredu mewn ffyrdd y gellid eu 
hystyried yn amharchus i’r Senedd.  Yng ngoleuni hyn, os byddwn mewn amgylchiadau tebyg 
eto, rwy’n sylweddoli y bydd angen inni ystyried ffyrdd eraill ymlaen ar y cyd.  
  
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 
Seilwaith, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Chadeirydd y 
Pwyllgor Cyllid. 
 

Yn gywir, 

 
MARK DRAKEFORD 


